

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินตปท., สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ มีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้น

*ยุโรปถูกขายทำกำไรในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังรัฐบาลกรีซได้รับมติไว้วางใจตามคาด แต่ยุโรปอาจจะร่วงลงอีกไม่มาก ขณะที่ตลาดจะหันไปสนใจความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

*รัฐบาลกรีซกำลังเผชิญภารกิจที่ยากลำบากมากขึ้น คือการผ่านความเห็นชอบแผนรัดเข็มขัด เพื่อให้ได้รับเงินกู้ใหม่จากสหภาพยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

*ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศมติการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ในช่วง 0-0.25%

*ขณะที่ นายเบน เฮอร์นันเก้ ประธานเฟด จะแถลงข่าวหลังการประชุมเฟด โดยสัญญาณที่บ่งชี้ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง อาจจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐ วางแผนเพื่อเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เลวร้ายขึ้นอีก

*สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ รายงานยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐร่วงลงน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ค. และราคาลดลง 4.6% จากปีก่อน โดยยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 3.8% สู่ 4.81 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนพ.ย. หลังจากอยู่ที่ 5.0 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดลงเล็กน้อยระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.554 บาท

*09.28 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.46/51 จาก 30.52/55 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.46/48 จาก 30.51/54 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.22/24 จาก 80.18 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4362/69 จาก 1.4403 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้แข็งค่าตามคนอื่น หลังแรงซื้อใน risky asset ช่วงสั้นๆ เริ่มดีขึ้นวันนี้ก็น่าจะไปในทางแข็งค่าได้ เพราะหุ้นแถบนี้ก็ยังบวกอยู่ แต่กรอบก็ยังคงจำกัดอยู่" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้ ตามทิศทางตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ที่ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้น แต่เชื่อว่ากรอบการเคลื่อนไหวยังคงจำกัด และปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่นนัก เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนยังรอดูปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยคาดว่าเงินบาท จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.40-30.50

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้